

Xin chào. Tôi là Fushimi Takashi, Thị trưởng của thành phố Hirakata.

Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả người dân thành phố vì đã hiểu và hợp tác trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm virus corona mới.

Về bệnh truyền nhiễm virus corona mới, tuyên bố khẩn cấp từ quốc gia đã được gia hạn đến ngày 31 tháng 5, và tình hình vẫn không thể đoán trước được. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, ngày 14 hôm qua, ở nhiều khu vực, tuyên bố khẩn cấp đã được dỡ bỏ ở nhiều khu vực và toàn bộ Nhật Bản đang dần chuyển sang việc nối lại các hoạt động kinh tế xã hội.

Ngoài ra, ba tiêu chí do tỉnh Osaka đặt ra một cách độc lập để hủy yêu cầu nghỉ làm, đã đạt được trong bảy ngày liên tiếp kể từ khi bắt đầu vận dụng từ ngày 8 tháng 5 và ngày 14 một số lệnh đã được tỉnh hủy bỏ, từ ngày mai tức ngày 16 sẽ được vận hành theo dự định.

Ngay cả ở thành phố Hirakata, từ những nỗ lực của mọi người kể từ ngày 9 tháng 5 cho đến nay, không có người nhiễm bệnh nào được xác nhận, và sự lây lan trong thành phố đang dần được ngăn chặn. Tuy nhiên, cũng sẽ có tình huống không biết khi nào nhiễm trùng sẽ lây lan trở lại. Để lấy lại cuộc sống an toàn và an tâm nhanh nhất có thể dẫu là một ngày thì những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan tiếp tục là cần thiết.

Chúng tôi mong muốn tất cả công dân thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống lây lan như rửa tay, đeo khẩu trang, tránh đám đông “3 mật” và giữ khoảng cách giữa người với người.

Ngoài ra, tôi nghĩ rằng nhiều người đang lo lắng về cuộc sống do yêu cầu tự kiểm chế lâu dài. Ở thành phố chúng ta, chúng tôi cho rằng ưu tiên cao nhất là hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn về tài chính, nơi mà sự hỗ trợ của chính phủ quốc gia và tỉnh chưa đến và thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình nuôi con. Vui lòng xem trang web để biết chi tiết.

Ngoài ra, về trường tiểu học và trung học cơ sở, chúng tôi mới bắt đầu học phân tán sau khi thực hiện các biện pháp chống lại các bệnh truyền nhiễm. Hiện tại, chúng tôi đang nỗ lực mở rộng cơ hội học tập từ các trường đã sẵn sàng, chẳng hạn như phân phối nội dung học tập bằng Internet và cung cấp các dịch vụ cho phép giáo viên và học sinh hỏi và trả lời câu hỏi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục làm hết sức mình để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và lắng nghe tiếng nói của công dân để vượt qua tình trạng khó khăn này để có thể yên tâm sống cuộc sống hàng ngày càng sớm càng tốt.